

Số: /SYT-VP

Phú Yên, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính Phủ.

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2175/UBND-NC ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính Phủ. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, các phòng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

2. Các đơn vị, các phòng chuyên môn cập nhật, rà soát để hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ khai điện tử trên cơ sở khai thác, tái sử dụng thông tin dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Căn cứ Quyết định công bố của các Bộ, ngành (liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin về cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ), tham mưu Sở Y tế trình UBND công bố danh mục thủ tục hành chính và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết, đồng thời cập nhật và công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định (chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành)

Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện Luật cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đơn vị, các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Các phòng thuộc Sở (th/hiện)
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Minh Hữu

